



Quang cảnh không gian trưng bày tại Ngày hội khi nghiệp sáng tạo à Nng

UBND TP à Nng và phê duyệt án xây dựng à Nng thành trung tâm khi nghiệp, i mi sáng tạo quốc gia tại Khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Theo mục tiêu năm 2030, án xây dựng à Nng thành trung tâm khi nghiệp, i mi sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên mang tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, mô hình tiên tiến, thịnh vượng. Và năm 2045, xây dựng à Nng trở thành trung tâm công nghệ và i mi sáng tạo hàng đầu châu Á.

Cụ thể, từ nay đến năm 2025, à Nng tăng bước hoàn thiện và phát triển hình thái khi nghiệp i mi sáng tạo của TP vì sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp khi nghiệp i mi sáng tạo, dự án khi nghiệp i mi sáng tạo...; Xây dựng và ban hành quy chế khuyến khích, hỗ trợ phi lợi nhuận, liên kết, hợp tác giữa các thành phần của hình thái khi nghiệp i mi sáng tạo.

Cụ thể, bình quân hàng năm à Nng sẽ có trên 150 doanh nghiệp khi nghiệp i mi sáng tạo, dự án khi nghiệp i mi sáng tạo có mô hình thí nghiệm; thành lập từ 8-10 vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ khi nghiệp và nhân học theo hình thức tác nghiệp; ào tạo nguồn nhân lực mầm non và nâng cao kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực...

Đến năm 2030, à Nng nâng cấp hình thái i mi sáng tạo của TP à Nng lên tầm quốc tế thông qua việc mở rộng hình thái i mi, sáng tạo trong khu vực Đông Nam Á, các tổ chức quốc tế tham gia, ảnh hưởng và xếp hạng.

Về mục tiêu ngắn hạn, tăng gấp 2 lần số chuyên gia khi nghiệp và 2 lần số doanh nghiệp khi nghiệp i mi sáng tạo, dự án khi nghiệp i mi sáng tạo có nuôi dưỡng các vườn ươm và số lượng doanh nghiệp khi nghiệp i mi sáng tạo.

Trong giai đoạn này, à Nng sẽ ào tạo thêm 30.000 nhân lực phần mềm và nâng cao kỹ năng số đến năm 2025; tăng gấp 2 lần số lượng doanh nghiệp công nghệ tầm cỡ thị trường và hàng đầu trong ngành và đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển tại TP à Nng so với năm 2025. Đầu tư vào doanh nghiệp, dự án khi nghiệp i mi tăng thêm từ 6.000-7.000 tỷ đồng so với năm 2025...

Đồng thời, à Nng xây dựng cơ chế khuyến khích thành lập các Quỹ hỗ trợ khi nghiệp, thu hút từ 3-5 quỹ đầu tư mạo hiểm từ vườn ươm i di sản tại TP à Nng; khuyến khích cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia ào tạo và khi nghiệp sáng tạo, hưởng 100% các dự án khi nghiệp có các hình thức ào tạo trong các khóa học về khi nghiệp sáng tạo, tăng bước giáo dục khi nghiệp, sáng tạo trong các trường học trên địa bàn TP à Nng.

t c mc tiêu này, à Nng s thành lp Trung tâm H tr khi nghip i mi sáng to à Nng trên c s tái c cu Trung tâm Thông tin Khoa hc và Công ngh trc thuc S KH&CN TP à Nng hot ng theo mô hình t chc khoa hc và công ngh lp do Nhà nc u t.

Song song ó, à Nng s trin khai d án Khu làm vic và ào to khi nghip à Nng cung cp các tin ích h tr, liên lt các doanh nghip khi nghip sáng to và m to cng nh h tr cho các doanh nghiêph khi nghip và kt ni, phát trin h sinh thái khi nghip trên a bàn.

Kinh phí thc hin án s c trích t ngun u t phát trin khoa hc và công ngh, ngun s nghip khoa hc và công ngh, các qu u t trong và ngoài nc, và các ngun tài tr, vin tr t các cá nhân và t chc.

[Theo "https://viettimes.vn/"](https://viettimes.vn/)